

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THÔNG THANH TRA VIỆT NAM 23/11

Xây dựng ngành thanh tra trong sạch, vững mạnh toàn diện

Đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngành thanh tra Thái Bình góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.



Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thanh tra xuất bản phẩm trên địa bàn.

Đồng chí Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Với tinh thần "Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới", các cuộc thanh tra được tiến hành chủ động, kịp thời, tập trung thực hiện ở nhiều lĩnh vực quan trọng, phức tạp, đang được xã hội và dư luận quan tâm. Quá trình chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra có sự lồng ghép hiệu quả giữa thanh tra theo chương trình kế hoạch và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Nội dung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương. Các kết luận và kiến nghị của thanh tra được thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước nhất trí, dự luận đồng tình ủng hộ. Qua công tác thanh tra đã phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế và hành chính, nhiều bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị hoàn thiện thể chế trên nhiều lĩnh vực.

9 tháng đầu năm 2022, toàn ngành đã tiến hành 71 cuộc thanh tra hành chính, 256 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 1.832 tổ chức, cá nhân. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch; thanh tra theo tiến hành 256 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.665 tổ chức, cá nhân; thanh tra huyện, thành phố triển khai 49 cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm kinh tế gần 49 tỷ đồng và 8.396m² đất, quyết định xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trên 4,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý trên 3.200 đơn thư, trong đó 2.475 đơn đủ điều kiện xử lý về 1.878 vụ việc. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài được các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện nên đã giải quyết dứt điểm được

nhiều vụ việc. Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh trật tự và ổn định tình hình từ cơ sở. Cùng với đó, ngành thanh tra tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng tổ chức thanh tra trong sạch, vững mạnh. Thanh tra các cấp bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị trên địa bàn. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai toàn diện, tích cực, có hiệu quả tại các địa phương, đơn vị. Công tác quản lý nhà nước, tổ chức, xây dựng lực

TRINH CƯỜNG

Từ đầu năm đến nay, huyện Hưng Hà tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB) 17 dự án của tỉnh và huyện, đã thu hồi, GPMB trên 12.300m² của 589 hộ gia đình, cá nhân, kinh phí bồi thường trên 21 tỷ đồng. Để thực hiện tốt công tác GPMB, công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân là rất quan trọng. Đây cũng là giải pháp huyện đang tập trung triển khai tại cơ sở.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường ĐT.452 (đường 224 cũ) qua xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà đi xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ có chiều dài gần 3km, tổng mức đầu tư gần 42 tỷ đồng. Được khởi công từ tháng 1/2022, đến nay đơn vị thi công đang tập trung đúc cầu kiện, đặt rãnh, cống ngang đường; thi công đạt 100% khối lượng cầu Vang; 50% cầu qua sông Tà Sa; giá trị khối lượng theo hợp đồng đạt trên 30%.

Gia đình ông Nguyễn Công Đoàn, thôn Trung Ngạc, xã Dân Chủ vừa đầu tư xây mới cổng, tường bao với kinh phí hơn 70 triệu đồng. Tuy nhiên, do diện tích đất ở của gia đình ông thuộc phạm vi dự án nên phần cổng, đầu mới xây nhiều khả năng phải dỡ bỏ. Khi được tuyên truyền về chủ trương hiến đất mở rộng và nâng cấp tuyến đường, gia đình ông Đoàn hoàn toàn đồng thuận, tự nguyện hiến 24m² đất ở cũng như chủ động phá bỏ công trình để tạo điều kiện thi công dự án. Ông Đoàn chia sẻ: Con đường này trước đây xuống cấp, đi lại hết sức khó khăn. Khi được nhà nước quan tâm đầu tư, mở rộng tuyến đường, chúng tôi ai nấy đều phấn khởi vì con đường mới vừa giúp người dân đi lại thuận tiện vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Được các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, giải thích các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB nên chúng tôi rất ủng hộ, tự nguyện tháo dỡ công trình để dự án sớm hoàn thành.

HƯNG HÀ Tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng



Thi công tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà, đoạn từ đường DH.09 đến đường tỉnh ĐT.453.

vậy, dự án đang triển khai rất thuận lợi. Huyện Hưng Hà đang tập trung GPMB 17 dự án của tỉnh và huyện. Xác định GPMB là nhiệm vụ rất quan trọng, quyết định đến thành công của dự án, huyện tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Ngay sau khi nhận được mặt bằng, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện tổ chức thi công ban đầu, đảm bảo tiến độ để ra.

Những kết quả trong công tác GPMB thời gian qua có được chính là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân. Những nút thắt, điểm nghẽn về GPMB trên địa bàn huyện đang dần được tháo gỡ, tạo điều kiện để đơn vị thi công hoàn thành các dự án. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung

tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện cho biết: Hưng Hà xác định công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục là cơ sở để làm tốt công tác GPMB. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Ngay sau khi nhận được mặt bằng, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện tổ chức thi công ban đầu, đảm bảo tiến độ để ra.

Bên cạnh những dự án triển khai thuận lợi, hiện vẫn còn một số dự án trên địa bàn huyện chậm tiến độ do chưa nhận được sự đồng thuận của người dân; số ít hộ dân có tình trạng ý, gây khó khăn cho công tác GPMB. Huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các địa phương tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách theo hướng có lợi nhất cho người dân nhưng phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Huyện cũng quyết tâm tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc trong công tác GPMB; đối với các trường hợp sau khi đã tiến hành đầy đủ các biện pháp tuyên truyền, vận động, giải thích mà vẫn cố tình không chấp hành thì cần lên phương án tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN THỜI



Nút thắt giải phóng mặt bằng tại cầu Đốt thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình qua cầu Tịnh Xuyên đến huyện Hưng Hà cơ bản được tháo gỡ.

Với mục tiêu đạt doanh thu trong quý IV/2022 tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm 2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình đang phát động cán bộ, công nhân thi đua đổi mới sáng tạo, tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Bằng các giải pháp thiết thực, cụ thể, Công ty tin tưởng sẽ sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tốc sản xuất cuối năm

Những ngày này, các dây chuyền sản xuất nước khoáng và nước ngọt của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình luôn hoạt động hết công suất để bảo đảm đủ nguồn hàng cung cấp thường xuyên cho đối tác, khách hàng và chuẩn bị phục vụ thị trường Tết. Những chuyến xe vào ra nhà máy bốc hàng đưa tới các địa phương trong cả nước càng làm cho không khí sản xuất của Công ty thêm hối hả, tấp nập. Ông Hà Trung Hiếu, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Mặc dù gặp khó khăn do ảnh

hưởng của dịch Covid-19 nhưng đến hết quý III sản lượng và doanh thu của Công ty vẫn tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả ấn tượng đó đã khích lệ cán bộ, công nhân hàng hải thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh những tháng còn lại của năm 2022.

Có thể nói, năm 2022 là năm Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình có nhiều đột phá trong quản lý và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất. Công ty đầu tư hệ thống giám sát tự động giúp hoạt động quản lý, điều hành sản xuất, chương trình bán hàng sát với thị trường được thực hiện từ xa, kịp thời, chính xác, hiệu quả. Để tăng năng suất lao động, Công ty đầu tư lắp đặt máy phân phối, máy đưa chai vào dây chuyền chiết rót

đóng chai và chuẩn bị đầu tư thêm máy đóng lọ sản phẩm. Đến nay, quy trình sản xuất của Công ty đạt tỷ lệ tự động hóa hơn 90%. Việc tích cực ứng dụng máy móc, công nghệ sản xuất mới không chỉ cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động mà còn giúp Công ty tăng năng suất, sản lượng lên gần 200% so với trước đây sử dụng công nghệ bán tự động. Không những vậy, chất lượng sản phẩm làm ra được nâng lên, độ ổn định cao, giảm tỷ lệ hao hụt và tiết giảm được chi phí sản xuất tạo sức cạnh tranh tốt trên thị trường. Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào như đường, tinh chất hoa quả, xăng, dầu... tăng cao, từ 15 - 80% nhưng Công ty vẫn duy trì sản xuất và giữ giá thành sản phẩm tới tay khách hàng chỉ tăng nhẹ ở mức 8%, thấp hơn so với

rộng thêm thị trường tại các tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn... Thực hiện cơ chế chiết khấu, khen thưởng hấp dẫn cho các đại lý có doanh số bán hàng tốt nhằm khuyến khích hệ thống phân phối, đại lý tăng sản lượng tiêu thụ. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp từ sản xuất đến tiêu thụ, 10 tháng năm 2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình đã sản xuất và tiêu thụ được hơn 1 triệu thùng, kết, bình sản phẩm các loại, đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng, không có sản phẩm tồn kho. Sản xuất, kinh doanh tốt nên thu nhập của người lao động cũng được nâng lên, bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng. Chị Trần Thị Nguyệt, công nhân bộ phận đóng gói sản phẩm cho biết: Phần lớn công đoạn sản xuất nặng nhọc trong nhà máy đều được máy móc làm việc thay sức người nên công việc của công nhân đỡ vất vả, bớt áp lực hơn so với trước đây. Có việc làm thường xuyên,

môi trường làm việc, thu nhập ngày càng được cải thiện là điều chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp lâu dài. Để hoàn thành mục tiêu doanh thu cả năm 2022 đạt 60 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2021, hiện nay cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình đang nỗ lực thực hiện phong trào thi đua 90 ngày sản xuất cao điểm nhằm đạt doanh thu quý IV khoảng 10 tỷ đồng, tăng 30% so

với cùng kỳ năm 2021 và tăng khoảng 5% so với quý III. Công ty cũng phấn đấu thực hiện được mục tiêu doanh thu 250 triệu đồng chăm lo công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chia sẻ với cộng đồng.

KHẮC ĐUẤN



10 tháng đầu năm, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình sản xuất và tiêu thụ hơn 1 triệu sản phẩm các loại, đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng.